

Beauty tips : ทรงผมไหนเหมาะกับใบหน้าของคุณ

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ย. 2552



อากาศตอนนี้อุ่นเหงื่อแตกเหงื่อแฉะมาแล้วก็อยากตัดผมรับร้อนกันเป็นแถวๆ
ทรงผมเนี่ยช่วยส่งเสริม ความงามบนใบหน้าของสาวๆ ได้ วันนี้เลยจัดหาวิธี
เลือกทรงผมให้เข้ากับรูปหน้าของสาวๆ กันค่ะ

ก่อนอื่นต้องมาเช็ครูปหน้าก่อนค่ะ ว่าโครงหน้าของเราเหี้ย มีลักษณะแบบไหน คือเก็บผมเปิดหน้าผาก
ให้เห็นความเหม่ง! อูยยยย...ให้เห็นโครงหน้าของเราที่หน้ากระจะกันค่ะ

หน้ารูปไข่ หน้ารูปไข่เป็นอะไรที่ perfect ค่ะ เพราะสามารถหาทรงผม ที่เข้ากับรูปหน้าได้ง่าย
และหลากหลาย ไม่ว่าจะสั้นจะยาว แต่แบบที่สวยโดนใจสุดๆ คงต้องเป็นผมสลิสไล่ระดับ ในช่วงใดของใบหน้า
ที่ยากให้คนอื่นมอง เช่น สไลซ์ไกล โหนกแก้ม ริมนิปาก หรือ คาง

ควรวลิกเลียง ผมสั้นสลิสไล่ระดับ ที่เพิ่มความสูงให้กับส่วนบนของศีรษะ
เพราะจะทำให้ใบหน้าดูยาวไปค่ะ

สาวที่มีใบหน้ารูปไข่ อย่าง Charlize Theron กับ มุมบลอนด์ สไตล์เรโทร ด้วยทรงบ๊อบเคลียไหล่
ที่มีความยาวไม่เท่ากันด้านหน้า ช่วยขับใบหน้าให้ยิ่งดูสวยโดดเด่นค่ะ

หน้าสี่เหลี่ยม สาวที่มีลักษณะหน้าผากกว้าง โหนกแก้มเยอะ หรือคางปาด
จะเหมาะกับผมที่เป็นลอนอ่อนๆ ทรงสลิส ไล่ระดับดูมกรอบหน้า ถ้าเป็นผมสั้นต้องเป็นปลายแหลมๆ
จะดูสวยมากค่ะ ถ้าผมยาวให้สลิสผมกรอมใบหน้าด้านข้าง เพื่อปิดขากรรไกร ไหลลงมาด้านล่าง

ควรวลิกเลียง ผมบอบตัดตรง โดยเฉพาะที่มีความยาวระดับคาง และผมมาที่เอว เพราะจะยิ่งทำให้
ใบหน้าดูเป็นเหลี่ยมมากขึ้นไปอีกค่ะ

Kate Bosworth กับผมตัดลอนอ่อนๆ ที่ช่วยเพิ่มความหวาน และพรางช่วงกราม
และคางให้ดูกลมกลิ้งมากขึ้นค่ะ

หน้ากลม เหมาะกับทรงผม ที่มีความยาวเลยคางลงไป และทรงผมที่ เล่นระดับจากศีรษะด้านบน
ลงด้านล่าง ซึ่งจะช่วยถ่วงน้ำหนัก และความกลมตันของใบหน้าให้เจ็ลลียออกไปด้านข้าง ทรงผมที่สวยงามน่ารัก
คือผมตัดลอนอ่อนๆ ตั้งแต่ช่วงปลายคางลงไป สไลซ์ให้ยาวระดับไหล่

ควรวลิกเลียง ทรงผมตัดหยิกลอนเล็ก ที่มีความยาวระดับคาง ไม่ใช่ว่าสาวหน้ากลมห้ามรวบผมตั้ง
โดยเด็ดขาดนะค่ะ เพราะสาว Christina Ricci ทำให้อูแล้วว ภาตองการรวบผมตั้ง มีเทคนิคยกช่วงบนให้สูง
(อารมณ์ไปงผมช่วงบน แบบทันสมัยนะค่ะ มีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อปลายปี 2004 ที่เหลาดารา Hollywood
ฮิตดีไปงผมด้านหน้า แลวปลอยปลอยผมยาว..ทรงนี้สาวหน้ากลมสามารถทำได้ และดูสวยเร็ดเซียวคะ..
การที่ยกผมช่วงบนสูง เพื่อที่จะถ่วงน้ำหนักด้านข้างของใบหน้า ทำให้หน้าดูเพรียวยาวขึ้นได้คะ ^_^



หน้ายาว สำหรับผมตรง ควรเพิ่มความกว้างของใบหน้าด้วยผมม้า หรือผมแสกข้าง นอกจากนี้ ทรงผมตัดหยิกมีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง ก็สามารถเพิ่มความกว้าง ให้ศีรษะได้ค่ะ
ควรหลีกเลี่ยง ทรงผมสั้นสไตล์ที่สั้นเกินไป หรือเน้นหน้าหนัก ขวางบนศีรษะ อย่างดีไปทางด้านหน้า อันนี้ไม่ควรค่ะ เพราะจะเน้นให้ใบหน้าดูยาวยิ่งขึ้นค่ะ
 ทรงผมยาวตัดลอนสวยนี้ ช่วยให้สาวที่มีรูปหน้ายาว อย่าง Sarah Jessica Parker ดูมีใบหน้าที่ได้รูปมากขึ้น

หน้ารูปหัวใจ สาวที่มีรูปหน้าแบบนี้ คือหน้าผากค่อนข้างกว้าง หรือเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีโหนกแก้มสูง ส่วนคางแคบ เล็ก แแหลม ดวงตาของสาวๆ หน้ารูปหัวใจ จะเป็นจุดเด่นที่สุด บนใบหน้า สิ่งที่ต้องทำคือ เบเนความสนใจจากโหนกแก้ม ไปยังส่วนอื่นๆ และพรางคางที่แหลมเล็กๆ ให้ดูกลมกลิ้ง ได้สัดส่วนมากยิ่งขึ้น ถ้าต้องการตัดผมสั้น ควรให้ผมคางบนยาว และสไลซ์ให้ดูเบา อย่ง ผมหนามาปิดข้างที่ออกจะอึดอัดอยู่ สาวๆผมสั้นทรงนี้จะดูเปรี้ยว เจี้ยว ทันสมัย ไฮโซวาวมากๆค่ะ ถูอยากไว้ผมบ๊อบระดับคาง หรือเคลียไหล เหมาะกับทรงผม ที่เซตปลายสะบัด หรือสไลซ์ปลาย เพราะจะช่วยไม่เน้น ให้คางดูแหลมมากนักค่ะ ถาชอบผมยาว จะดูสวยโดดเด่นเป็นพิเศษ กับทรงผมตัดคลื่นลอนอ่อนๆ เพราะบดบังความสูงของโหนกแก้ม และพรางตาไม่ให้คางเล็กแหลม จะช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นค่ะ
ควรหลีกเลี่ยง ผมมาตัดตรง เพราะจะเน้นใบหน้าช่วงกลางทั้งคาง และโหนกแก้มให้ชัดเจนมากไปค่ะ ส่วนการสไลซ์ที่ตัดหยาบๆ ไม่บางเบา ก็จะทำให้โครงใบหน้าเรดูแข็งค่ะ

สาวหน้ารูปหัวใจ Kirsten Dunst กับผมตัดลอนอ่อนๆช่วยพรางโหนกแก้ม และคางที่เล็กแหลมใหญ่ได้สัดส่วนสวยงามมากขึ้นค่ะ

แถมท้ายอีกนิดนะคะ นอกจากรูปหน้าแล้ว สาวๆต้องดูลักษณะเนื้อผม ประกอบด้วยนะคะ
ถ้าผมลึบบางมาก ควรเลือกทรงผมที่สั้นหนอย เพราะจะช่วยทำให้ผมดูหนา มีน้ำหนักยิ่งขึ้น
ถาสาวที่ตัดผมหยิก เป็นคลื่นลอนเล็กน้อยถึงปานกลาง ไปจนกระทั่งลอนรุนแรง ควรสไลซ์เล่นระดับควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยให้ดูสวย ไม่หนาหนักจนเกินไปค่ะ
ส่วนสาวๆที่ผมหนามากๆ จะเหมาะมากกับ ทรงผมที่สไลซ์เล่นระดับค่ะ

ขอบคุณ fashion.tarad